



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) แทนตำแหน่งว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ อ ๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นางพิมพ์รดา ธิปโป นักรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ กำหนดและเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน จำนวน ๕ เล่ม ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในครั้งนี้

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์จะทักท้วงในกรณีการจัดทำผลงาน, สัดส่วนของผลงาน, รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ ให้ดำเนินการจัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือระบุเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง และหากมีเอกสารหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ระบุให้ชัดเจนด้วยแล้วยื่นหนังสือทักท้วงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยกำหนดระยะเวลาให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเอกชัย ผาบไชย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการแข่งขัน
(แบบท้ายประกาศสำนักงานเขต 2 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557)

ที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ได้รับคัดเลือกเข้ารับการแข่งขัน ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน/คำโครงการ	หมายเหตุ
1	นางพิมพ์ดา ธิปโป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒8 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 2	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒ กลุ่มอำนาจการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2	<p>ผลงาน</p> <p>ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินการพัฒนาและอบรมปฐมวัยนคร ผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีงบประมาณ 2556</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาและอบรมปฐมวัยนคร ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ปีงบประมาณ 2556 2. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ให้รู้บทบาท ภาระหน้าที่วิชาชีพครู และเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการพัฒนาและอบรม ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 	เป็นผลงานที่ ตนเองปฏิบัติ 100%

ที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน/คำโครงการเรื่อง หมายเหตุ
			<p>ประโยชน์ของผลงาน</p> <p>ผลการดำเนินการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต 2 ปีงบประมาณ 2556 ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต 2 มีข้าราชการครูที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายการประกอบอาชีพ และมีทักษะเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถนำผลการรายงานผลการดำเนินการพัฒนาและอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการฝึกอบรมพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์ทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต 2</p> <p>ผู้ดำเนินการ นางพิมพ์รดา ธิปโอ</p>